



ด่วนที่สุด

ที่ ยส ๐๐๒๓.๓/ว ๕๓๓

ถึง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร สำนักงานเทศบาลเมืองยโสธร และสำนักงานส่งเสริมการปกครอง -
ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

ตามหนังสือจังหวัดยโสธร ด่วนที่สุด ที่ ยส ๐๐๒๓.๕/ว ๑๐๐๓๒ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ ได้แจ้งยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสามารถนำเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น จึงได้ กำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ๕ ด้าน นั้น

จังหวัดยโสธรได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ได้จัดทำระบบการรายงาน การใช้จ่ายเงินสะสม ตามแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดำเนินการตาม นโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการใช้จ่ายเงินสะสมให้ จังหวัด ตามแบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดำเนินการตามนโยบาย รัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ (แบบ งส.๑) เพื่อให้จังหวัดรายงานผลการใช้จ่ายเงินสะสมผ่านระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) โดยรายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งแรกวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ และ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘๓๒/ว ๓๘๖๖ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ ที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอขอให้
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการด้วย



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. /โทรสาร ๐-๔๕๗๑-๓๐๓๕ ต่อ ๓๓๓

วิสัยทัศน์จังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน”

กรมส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น กรมงานการเงิน ฯ
เลขที่ ๑๑๑ เลขรับ 1938
วันที่ 2 ตุลาคม ๒๕๖๒
เวลา ๒๓.๓๕ น.



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
เลขที่ ๓๑๗๕
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
() ก.ส. () ก.ส.
() ก.บ. () ก.บ. () ก.บ.

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๑๖๔

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๑๖๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสามารถนำเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น จึงได้กำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ๕ ด้าน ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ นำเงินสะสมไปใช้จ่ายในการดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวได้ โดยยกเว้นการกักเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๘๙ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณากักเงินสะสม สำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นตามความจำเป็น โดยคำนึงถึงสถานะทางการเงินการคลัง และต้องเสนอโครงการเพื่อใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่นภายใน วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทำระบบการรายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ตามแนวทางการ ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ จึงขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการใช้จ่ายเงินสะสม ให้จังหวัด และขอให้ท้องถิ่นจังหวัดพิจารณามอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานผลการใช้จ่ายเงินสะสม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ (แบบ งส.๑) ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน และประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) โดยเข้าไปที่เมนู <http://e-plan.dla.go.th> โดยรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมครั้งแรกวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ และครั้งที่ ๓ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยไม่ต้องจัดส่งรายงานทางเอกสารอีก

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๒๕



สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรมงานการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๑๕๒๔

ผู้ประสานงาน โทร. ๐๙๖-๗๑๕๙๑๗๙

น.ส.เอ็นดู ไชติกุล

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายในปี ๒๕๖๕”

ประเภทโครงการที่ดำเนินการ	จำนวน (โครงการ)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ	จำนวนเงิน สะสมที่ใช้ (บาท)	วันที่ เสนอต่อ สถาบันท้องถิ่น	วันที่ลงนาม ก่อหนี้ ผู้กู้หนี้	วงเงินที่ลงนามในสัญญา		การใช้ ยางพารา (ตัน)	การใช้ การใช้ แรงงาน (คน)	หมายเหตุ
						ก่อกำหนด	เบิกจ่าย			
<input type="checkbox"/> ด้านเศรษฐกิจ และสังคม		ชื่อโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ ๑. โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับเด็กและเยาวชนที่ไม่ได้ศึกษาต่อ หรือประชาชนที่ว่างงาน เพื่อให้มีทักษะในการประกอบอาชีพ ๒. โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้แก่ประชาชน ๓. โครงการส่งเสริมให้ประชาชนผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน ๔. โครงการส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เด็ก เยาวชน และกลุ่มเสี่ยงในการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ๑. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน ๒. โครงการมีจุดพักนักท่องเที่ยววิถีชุมชน ๓. โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว ๔. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในท้องถิ่น เช่น สถานที่บริการนักท่องเที่ยว ท้องน้ำ ถนน ไฟฟ้า สิ่งอำนวยความสะดวก เป็นต้น ๑. โครงการปรับปรุงอาคารสถานศึกษา ๒. โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ๓. โครงการจัดให้มีสถานที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน								
<input type="checkbox"/> ด้านการท่องเที่ยว										
<input type="checkbox"/> ด้านการศึกษา										
รวมทั้งสิ้น										

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(.....)